
 

  
  

 

๑ 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะอตุสาหกรรมเกษตร 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ 
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ                 คณบด ี ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสวุรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชิญา พูลลาภ  รองคณบดี กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ รองคณบดี                                    

 
กรรมการ 

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์         หัวหน้าส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
๖. อาจารย์วิญญู ศักดาทร  หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม

เกษตร 
กรรมการ 

๗. นางสาวปิยะนชุ สวสัดี เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทศัน์ สุระวัง           รองคณบดี    กรรมการ 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์ ดร.สุภเวท มานิยม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วงัเตือย 
๓. นางไกรค า   หัสการบัญชา 
๔. นางสาวสังวาลย์ วรรณกุล 
 

ผู้ช่วยคณบด ี
ผู้ช่วยคณบด ี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๕ น. 
 
วาระที่ ๑    เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติ/ข้อคิดเห็นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามที่ได้น าเสนอในที่ประชุมฯ  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย ๑.๑) โดยประธาน ได้มอบหมายเพิ่มเติม ดังนี้ 
    ๑) วาระที่ ๑.๗ ผลการด าเนนิงานดา้นการวิจัย และบริการวิชาการ 

ยังไม่มีการด าเนินการตามการมอบหมายและข้อเสนอแนะจากการประชุมคร้ังก่อน (ครั้งที่ 
๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙) ดังนี้ 

- ควรน าเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยคู่เทียบ เปรียบเทียบกบัข้อมูลของคณะ นอกจาก
น าเสนองบประมาณวิจัยต่อหัวของคณาจารย์แล้ว ควรมีการน าเสนอน าเสนอข้อมูลผลงานตีพมิพ์ 
(publication)  ด้วย 

- ในการน าเสนอข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ควรมีการเพิ่มค่าเป้าหมายลงในตารางจ านวน
ผลงานตีพิมพ์  

ในการประชุมคร้ังต่อไป ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าวด้วย 
 



 

  
  

 

๒ 
๒) วาระที่ ๔.๒ แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ที่ประชุมฯ เสนอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่ออาจารยท์ี่ยังไม่มี cluster วิจัย  

รวมทั้งควรมีการเชิญชวนอาจารย์ใหม่เข้าร่วมในคลัสเตอร์วิจัยด้วย 
 
 ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 ๑.๒ การรับรองมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะโดยการแจ้งเวียน 
   ๑.๒.๑ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๕๙๓(๒๐.๕.๑)/ ว.๒๔  ลงวันที่  ๙  มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขล าดับขั้นอักษร I  กระบวนวิชา 
๖๐๓๓๒๑ ตอน ๐๐๑:  (Materials in Packaging) และ ๖๐๓๓๒๒ ตอน ๐๐๑  :  (Natural Materials for Packaging)            
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ   เมื่อวันที่  ๑๒  มกราคม ๒๕๖๐ และงานบริหาร
ทั่วไป ได้แจ้งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อด าเนินการแล้วเมื่อวันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๐ 
  ๑.๒.๒ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๕๙๓ (๒๐.๑)/ว. ๓๕  ลงวันที่   ๑๑  มกราคม   ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเครื่อง ราช
อิสริยาภรณ์ ประจ าปี ๒๕๖๐      คณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ   เมื่อวันที่  ๑๓  
มกราคม ๒๕๖๐ และงานบริหารทั่วไป ได้แจ้งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อด าเนินการ แล้วเมื่อวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 
 
                ๑.๓ ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเงินการคลังและพัสดุ 
และการประสานงานศิษย์เก่า   
    รองคณบดี (ผศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ) ได้รายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารทั่วไปและการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และการเงินการคลังและพัสดุและการประสานงานศิษย์เก่า   ดังนี้ 
   ๑.๓.๑ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๑ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) ซึ่งประกอบด้วย รายรับที่จัดเก็บได้ ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอในที่ประชุม 
นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดซื้อจัดหา ครุภัณฑ์และโครงการลงทุนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก (ปี 
๒๕๕๙) ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกรายการ 
   ๑.๓.๒ ผลการด าเนินงานดา้นศษิย์เก่า 
    ๑) เงินบริจาคจากศิษย์เก่า มีดังนี้ 
     - นายกสมาคมศิษย์เก่า มอบเงนิสนบัสนุนการจัดงาน อก. มินิมาราธอน  
       ๑๐,๐๐๐ บาท 
     - สนับสนนุเป็นคา่ของที่ระลึกในการสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า ๑๕,๐๐๐  
       บาท 
     - คุณกุลทรัพย์ เมธีไตรพัฒน์ มอบทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท 
     - ชมรมนักศึกษาเก่า มอบทนุการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท 
    ซึ่งในส่วนของทุนการศึกษาของคุณกุลทรัพย์ เมธีไตรพัฒน์ ขอความร่วมมือให้ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (อ.ดร.สุภเวท มานิยม) จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ และขอให้แจ้งให้คณะทราบถึงจ านวนเงินทุนการศึกษาที่จัดสรรให้นักศึกษาต่อคนด้วย  
 
 
 



 

  
  

 

๓ 
    ๒) กิจกรรมเก่ียวกับศิษย์เก่า มีดังนี ้
     - งานพบปะสังสรรค์ประจ าป ี
     ซึ่งในงานจะมีกิจกรรมมุฑิตาจติ การแจกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  และการท าบุญ
ให้ผู้ที่ล่วงลบัไปแล้ว โดยในปีนีท้ี่ประชุมเสนอให้จัดงานที่กรุงเทพฯ ในวนัเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ โดยจ านวน
ผู้เข้าร่วมงาน คาดวา่จะมี ๔๐๐ - ๕๐๐ คน  (๑ โต๊ะต่อรุ่น) และมีกิจกรรมในช่วงเชา้เป็นการท าบญุเลี้ยงเพลพระ 
และมีงานเลี้ยงตอนค่ า 
                                            - กิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง 
     กิจกรรมนี้อาจจัดร่วมกับคณะ โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สมาคมศิษย์เก่า    
มีโอกาสพบปะรุ่นน้อง ทั้งที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาและที่ก าลังศึกษาอยู่ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และ
ประชาสัมพนัธ์สมาคมฯ ซึ่งในงานนี้ สมาคมจะเป็นเจา้ภาพ หรือเป็นเจ้าภาพร่วมเลี้ยงอาหารร่วมกับรุ่นน้อง มีการ
มอบทุนการศึกษา มีการแนะน าอาชีพ และเปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้แสดงผลงาน ซึ่งนายกสมาคมฯ มีก าหนดเดินทาง
ไปปรึกษารายละเอียดการจัดงานกับคณะในช่วงเดือนมกราคมนี้ 
 
    ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ในการจัดงานพบปะสังสรรค์ประจ าปีของศิษย์เก่า ที่มี
ก าหนดจัดวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร   ขอให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (อ.ดร.   
สุภเวท มานิยม) ตรวจสอบก าหนดวันที่จัดงานกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย เนื่องจากอาจจัดตรงกับงานอก.ปิ๊กบ้าน ปี 
๒๕๖๐ ที่จะมีก าหนดจัดในช่วงเย็นภายหลังจากกิจกรรมรับน้องข้ึนดอย 

- กิจกรรมอื่นๆ 
      ๑) กองทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาขาดแคลน (สมาคมสามารถออก
ใบเสร็จเงินบริจาคเพื่อหักลดหย่อนภาษีได)้  
      ๒) website เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อระหว่างสมาชิก จะมีการ
เพิ่มงานประชาสัมพนัธ์ ลงบทความจากอาจารย์ สาระความรู้ตา่งๆ รวมทั้งการรับสมัครงาน 
    ในส่วนของการจัดท า website เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อระหว่างศิษย์เก่า ประธานได้
มอบหมายให้รองคณบดี (ผศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ) และ ผู้ช่วยคณบดี (อ.สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์) หารือใน
รายละเอียดกับนายกสมาคมศิษย์เก่า (คุณติณณ์สัณห์ เทพเกษตรกุล) ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๐ ที่มีก าหนด
เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรรมการอ านวยการประจ าคณะ ต่อไป นอกจากนี ้ ควรมีการจัดเตรียม
บทความส าหรับศิษย์เก่า ประมาณเดือนละ ๕ บทความ โดยประธานฯมอบหมายให้หัวหน้าส านักวชิาฯ เตรียม
จัดท ารายชื่อบทความต่อไป   
 
                 ๑.๔  ผลการด าเนินงานคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร   
    รองคณบดี (ผศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ) ได้รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการบรหิาร
จัดการทรัพยากร  ดังนี ้
    ๑.๔.๑ การจัดสรรการใช้พื้นที่ 
 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
เพื่อพิจารณาการจัดสรรการใชพ้ื้นที่ ผลการพิจารณามีดังนี้ 
 
 



 

  
  

 

๔ 
๑) อาคาร ๑ ห้อง BIOT ๒๑๗-๒๑๘ ปรับเป็นห้องเรียนต้นแบบเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ ๒๑ (ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก มช. จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท) 
๒) อาคาร ๑ ห้อง BIOT ๑๐๒ เดิมใช้เป็นห้องเก็บข้อสอบ ให้ย้ายข้อสอบไปไว้ที่ระเบียง

อาคาร ๓ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)   
  ๓) อาคาร ๑ ห้อง BIOT ๑๐๕/๑ - BIOT ๑๐๕/๒  เดิมเป็นห้องหัวหน้าส านักวิชาฯ   ให้ปรับ 
ห้อง BIOT ๑๐๕/๑   เปน็ห้อง common room และห้อง BIOT ๑๐๕/๒  ด้านใน ปรับเปน็ห้องประชุมขนาดเล็ก
ของสาขาเทคโนโลยผีลิตภัณฑท์างทะเล   
  ๔) อาคาร ๑ ห้อง BIOT ๒๐๖/๑  และ BIOT ๒๐๖/๒  เดิมเป็นห้องปฏิบัติการ ปรับเปน็
ห้องปฏิบัติการส าหรับอาจารยท์ี่ยังไม่มีห้องวิจัยส่วนตัว  
  ๕) อาคาร ๑ ห้อง BIOT ๒๑๐    ปรับเป็นห้องพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี    ให้เสนอขอ
งบประมาณส าหรับปรับปรุง และติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 
  ๖) อาคาร ๓ ห้อง FST ๒๒๑  ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการเคมี ไม่ได้ใช้งานส าหรับการเรียนการ
สอน  ที่ประชุมจงึได้จัดสรรให้อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ที่ไม่มีห้องวิจัยได้ใช้ส าหรับการท าวิจยั  ได้แก่ 
อาจารย์ ดร.จุไรรัตน์  เม้าก าเนดิ, ผศ.ดร.ประเสริฐ หาญเมืองใจ และ อาจารย์ ดร. ชญาณ์ทพิ  อินสมพันธุ ์
  ๗) อาคาร ๓ ห้อง  FST ๒๒๒ และ ๒๒๓ ซึ่งเปน็ห้องปฏิบัตกิารเคมี  ไม่ได้ใช้งานการเรียน
การสอน  ให้ใช้เป็นห้องวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก 
  ๘) อาคาร ๓ ห้อง FST ๒๒๔  ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการ Nutrition ของนักศึกษา และอาจารย ์ 
ดร. พิไลรัก  อินธิปัญญา ได้เข้าไปใชท้ างาน  เพื่อความเปน็สัดส่วน ที่ประชุมฯ จึงขอให้หัวหน้าส านักวิชาฯ แจ้ง 
อาจารย์ ดร.พิไลรัก  อินธิปญัญา  ย้ายไปนั่งในห้องพักส่วนตัว  
  ๙) อาคาร ๓ ห้อง FST ๓๑๖    ซึ่งเปน็ห้องเก็บตัวอย่างของอาจารย์วชิระ  จิระรัตนรังษี   ให้
เก็บไว้เพื่อรอการจัดสรรส าหรับใช้งานตามความเหมาะสมต่อไป 
  ๑๐) อาคาร ๓ ห้อง  FST ๓๑๘  และ FST ๓๑๙  ซึ่งเดิมเป็นห้องเตรียมปฏิบัติการ Sensory  
ให้ปรับเป็นห้องวิจัยส าหรับอาจารย์ที่ยังไม่มีห้องส าหรับท าวิจัย แต่ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมเพราะไม่มีเคาน์เตอร์
ส าหรับท าปฏิบัติการวิจัย 
   ๑๑) อาคาร ๒  ห้อง PKT ๒๐๙   ซึ่งเดิมเป็นห้องพักของอาจารย์วิฑูร  ด่านภักดี    ปัจจุบนั
ใช้เป็นห้องเก็บเอกสารที่คาดว่าไม่ได้ใชง้านแล้ว ให้เก็บห้องนี้ไว้ส าหรับการจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป และให้
แจ้งหัวหน้าส านักวิชาฯ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องส ารวจเอกสาร  และให้ย้ายสิ่งของภายในห้องออกให้หมด 
  ๑๒) อาคาร ๒ ห้อง PKT ๒๑๐    ซึ่งเป็นห้องว่างที่อาจารย์สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์  ใช้เก็บ
สิ่งของ ขอแจ้งอาจารย์สมชาย วงศ์สุริยะศักดิ์  ให้ช่วยด าเนินการย้ายสิ่งของออก หากคณะฯ จะจัดสรรตามความ
เหมาะสมต่อไป 
  ๑๓) อาคาร ๒  ให้เก็บห้อง PKT ๓๐๙  ซึ่ง รศ.ดร.พรชัย  ราชตนะพันธุ์ ใช้เก็บสิ่งของ  และ
ให้แจ้งหัวหน้าส านักวชิาฯ เพื่อแจ้ง รศ.ดร.พรชัย  ราชตนะพันธุ์  ช่วยด าเนินการขนย้ายสิ่งของออก หากคณะฯ จะ
จัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป 
  ๑๔) อาคาร ๔ ห้อง  PDT ๑๐๗ ปรับเปน็ห้องพักนักศึกษา แต่เนื่องจากมสีิ่งของอยู่ในห้อง
จ านวนมาก  จึงได้แจ้งหัวหนา้ส านักวิชาฯ เพื่อแจ้งผู้เก่ียวข้องส ารวจเอกสาร  และให้ย้ายสิ่งของในห้องออก 
  ๑๕) อาคาร ๔ ห้อง PDT ๔๑๔-๑  และ PDT ๔๑๔-๒  ปัจจุบันเปน็ห้องการเรียนการสอน  
Lab waste  เห็นควรปรับเป็นห้องวิจัยส าหรับอาจารยส์าขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑท์างทะเล  และอาจารย์
สาขาวชิาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ยงัไม่มีห้องวิจัย ที่ประชุมจงึเห็นชอบให้ไปสอบถามอาจารยผ์ู้สอนถึง
ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนชั่วโมง จ านวนคร้ัง  และจ านวนกระบวนวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนต่อสัปดาห์ ต่อภาค
การศึกษา และต่อปี   เมื่อทราบข้อมูลแล้ว  อาจจะมีการปรับย้ายไปห้องที่ยังว่างในอาคาร ๒ (สาขาวชิาเทคโนโลยี
การบรรจุ) หรือ อาคาร ๑ (สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ) แทน  ที่ประชุมเห็นชอบ 
 ๑๖) อาคาร ๕ ห้อง FE ๓๐๑-๑/๒/๓ ให้ปรับเป็นห้องปฏิบัตกิารส าหรับอาจารยท์ี่ยังไม่มีห้อง
วิจัยส่วนตวั 



 

  
  

 

๕ 
 ๑๗) อาคาร ๕ ห้อง FE ๓๑๒  และ FE ๓๑๓ ให้ปรับเป็นห้องพักนักศึกษาบัณฑติศึกษา รวมถึง
นักศึกษาต่างชาติด้วย 
 ๑๘) อาคาร ๕ ห้อง  FE ๔๑๓  ให้ปรับเป็นห้องพัก  อาจารย์ ดร.ชญาน์ทิพ  อนิสมพนัธ์ 
 ๑๙) อาคาร ๑ ให้ปรับปรุงและกั้นระเบียงอาคารสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เป็นห้องพัก
นักศึกษา  เนื่องจากปจัจุบนัมีแสงแดดส่องถึง และร้อนจัดมาก  ไม่มีนักศึกษาไปนั่งใช้งาน 
 
  ทั้งนี้ ในส่วนของการยา้ยสิ่งของจากห้อง PDT๑๐๗ ขึ้นไปชัน้ ๓ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจ าคณะ มอบหมายให้งานบริหารทั่วไป ด าเนนิการส ารวจและวางแผนเพื่อเตรียมการย้ายสิ่งของออกจาก
ห้อง และประสานงานกับส านักวิชาฯ ในเร่ืองของการขนย้ายตอ่ไป ทั้งนี้ หากพบเจอว่ามีข้อสอบเก่าอยู่ในห้อง ควรมี
การท าลายอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติในการท าลายข้อสอบ 
 
 ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
                  ๑.๕ ผลการด าเนินงานด้านการจัดท า  การติดตามประเมินผล และการปรับแผน , ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน การจัดการองค์ความรู้    
   รองคณบดี (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล) ได้รายงานผลการด าเนินงานด้านการจัดท า  การ
ติดตามประเมินผล และการปรับแผน, ระบบประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม
ภายใน การจัดการองค์ความรู้   ดังนี้ 
   ๑.๕.๑ รายงานผลการด าเนินการของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปี ๒๕๖๐ รอบ ๓ เดือน 
(๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) 
    ๑) โครงการภายใต้แผนกลยุทธ์ รวม ๕๔ โครงการ  
     มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วงไตรมาส ๑ จ านวน ๔๘ โครงการ อยู่
ระหว่างด าเนินการ ๔๗ โครงการ หลังจากนั้น ได้รายงานผลการด าเนินการของแผนฯ จ าแนกตามยุทธศาสตร์  

 ๒) โครงการ/กิจกรรมงานประจ า รวม ๕๓ โครงการ 
  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วงไตรมาส ๑ จ านวน ๓๕ โครงการ อยู ่

ระหว่างด าเนินการ ๓๐ โครงการ และมีโครงการที่ด าเนินการแล้วและบรรลุผล จ านวน ๕ โครงการ  
หลังจากนั้น รองคณบดี (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ) ได้รายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด  

แผนพัฒนาการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ระยะที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ (แผนกลยุทธ์ ๕ ปี) ไตรมาสที่ ๑ 
(ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙) ดังมีรายละเอียดตามที่ได้แจ้งในที่ประชุม 

 
ประธานฯได้มอบหมายดังนี้ 
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของ
มหาวิทยาลัย  
- ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๕ ผลการจัดกลุ่มวารสาร Food and Applied Bioscience ในฐานข้อมูล 
TCI (ปีงบประมาณ) ประธานขอเน้นย้ าให้มีการติดตามผลักดันผลการด าเนินการให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
๒) ยุทธศาสตร์ ๓ ด้านบริการวิชาการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย 
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ และสนับสนุนการบริการวิชาการระดับอาเซียน 



 

  
  

 

๖ 
- ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๓ ร้อยละของผู้รับบริการที่มารับบริการซ้ า (*เฉพาะแสวงหารายได้) ประธาน
ได้เน้นย้ าให้ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรติดตามการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้เป็น
ปัจจุบันด้วย 
- ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑ จ านวนโครงการบริการวิชาการระดับนานาชาติ ที่ประชุมได้เสนอให้น า
กิจกรรมการเชิญคณาจารย์ของคณะไปบรรยาย/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ มาจัดท าเป็น
โครงการ  
 
นอกจากนี้ ประธาน ได้เน้นย้ าให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ติดตามการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนงานประจ าเพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 

  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
       ๑.๖ ผลการด าเนินงานด้านวิชาการ    
   ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.สุธี วังเตอืย)  ได้รายงานผลการด าเนินงานดา้นวชิาการ แทนรองคณบด ี   
(ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวงั) ดังนี้   
   ๑.๖.๑ รายงานจ านวนนักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียนโควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
    จ านวนนักเรียนทีส่อบผา่นข้อเขียนโควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีรายละเอียด 
ตามตาราง 

สาขาวิชา อันดับ ๑ อันดับ ๒ รวมผูส้มัคร จ านวนที่สอบได ้ จ านวนรับ(เป้า) สัดส่วน 

FST ๑๓๓ ๗๔๔ ๘๗๗ ๖๒ ๖๐ ๑๔.๖๒ 

FE ๓๐ ๒๒๒ ๒๕๒ ๔๓ ๗๐ ๓.๖๐ 

PKT ๑๐ ๖๐ ๗๐ ๑๑ ๖๐ ๑.๑๗ 

PDT ๑๑ ๕๗ ๖๘ ๘ ๖๐ ๑.๐๘ 

MPT ๑๓ ๑๗๑ ๑๘๔ ๑๕ ๔๐ ๔.๖๐ 

BIOT ๑๘ ๒๖๓ ๒๘๑ ๕๗ ๕๕ ๕.๑๑ 

Total ๒๑๕ ๑,๕๑๗ ๑,๗๓๒ ๑๙๖ 
(๕๖.๘๑%) 

๓๔๕  

 
 
 
 



 

  
  

 

๗ 
   ๑.๖.๒ รายงานผลการเรียนของนักศึกษาชัน้ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
   รายงานผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษา รหัส ๕๙๑๓ (๑/๒๕๕๙) ในภาพรวมและแยกตามสาขาวิชา  ซึ่งมี
จ านวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์เป็นจ านวนมาก   โดยที่ประชุมได้หารือในเร่ืองนี้อย่างกว้างขวาง  ประธาน 
มอบหมายคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะให้มีการหารือในที่ประชุมฯ ดังนี้ 
   ๑) ควรด าเนินการด่วนในเร่ืองของการประเมินรูปแบบการรับนกัศึกษาว่าจะรับแยกหรือรับรวม  
   ๒) ควรมีแผนการด าเนนิการปรบัปรุงผลการเรียนของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษารหัส ๕๙   
 
   ที่ประชุมรบัทราบ 
 
           ๑.๗ ผลการด าเนินงานด้านวิชาการระดบับัณฑิตศึกษา 
    ยังไม่มีการรายงานผลการด าเนนิงานในรอบการประชุมนี ้
 
            ๑.๘ ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย, บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์  
   รองคณบดี (ผศ.ดร.พิชญา พูลลาภ)   ได้รายงานผลการด าเนินงานดา้นการวิจัย, บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ ์  ดังนี้ 
   ๑.๘.๑ แหล่งทุนสนับสนนุโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  มีรายละเอียดตามตาราง 

แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปงบได้รับ 

โครงการ งบประมาณ  
แหล่งทุนภายใน    
๑. งบประมาณแผ่นดนิ คณะอตุสาหกรรมเกษตร ๑๐ ๘,๗๓๗,๒๐๐ ๘,๕๗๒,๕๐๐ 
๒. โครงการปริญญาเอก ๕๐ปี-มช. (ผศ.ดร.ชาตชิาย) ๑ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ 
๓. เงินรายได้คณะฯ  ๕ ๓๑๘,๕๐๐ ๓๑๘,๕๐๐ 
๔. เงินรายได้คณะฯ (รอบ ๒) ๓ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ 
๕. Joint Research Program  ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
รวมงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน ๒๐ ๙,๖๓๐,๗๐๐ ๙,๔๖๖,๐๐๐ 
แหล่งทุนภายนอก    
๑. ส านักงานคณะกรรมการสนบัสนนุการวิจัย (คปก.)  
(รศ.ดร.พรชัย+ผศ.ดร.พิชญา) 

๑ ๕๙๖,๖๖๖.๖๗ ๕๙๖,๖๖๖.๖๗  

๒. ทุนมุ่งเป้า ๒๕๖๐  ๙ ๙,๓๓๐,๐๐๐ -อยู่ระหว่างเสนอ 
proposal- 

๓. Postharvest*** (ผศ.ดร.พิชญา) ๑ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ 
๔. พวอ. (รศ.ดร.นิรมล ๒ + ดร.โปรดปราน ๑ +  
ผศ.สุจินดา ๑)*  

๔ ๑,๗๐๗,๓๓๓.๓๔ ๑,๗๐๗,๓๓๓.๓๔  

๕. มูลนิธิโครงการหลวง (ศ.ดร.ไพโรจน์) ๑ ๓๑๙,๐๐๐ ๓๑๙,๐๐๐  
๖. RUN cluster วัสดุ (ผศ.ดร.ชาตชิาย +ดร.กิตติศักดิ์) ๒ ๒,๔๖๕,๙๕๒ ๒,๔๖๕,๙๕๒ 
๗. ทุนจาก KFRI (ผศ.สุจินดา + ผศ.ดร.พิสิฐ) ๒ ๘๖๔,๙๑๙.๖ ๘๖๔,๙๑๙.๖ 
๘. พวอ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (รศ.ดร.นิรมล ๑)* ๑ ๒๕๑,๐๐๐ ๒๕๑,๐๐๐ 
รวมงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ๒๑ ๑๖,๒๓๔,๘๗๑.๖๑ ๖,๙๐๔,๘๗๑.๖๑  
* ได้รับทนุวิจัย ๒ ป ี
**  ข้อมูล ณ  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ 



 

  
  

 

๘ 
 

๑.๘.๒ จ านวนผลงานวิจัยทีต่ีพมิพ์เผยแพร่ มีรายละเอียดตามตาราง 
 

 ปีปฏิทิน ๒๕๕๙ ปีปฏิทิน ๒๕๖๐ 
วารสารระดบัชาต ิ ๕ - 
วารสารนานาชาต ิ ๓๙ ๓ 
งานประชุมวชิาการระดับชาต ิ - - 
งานประชุมวชิาการระดับนานาชาติ ๒๓ - 
* ปีปฏิทนิ ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ 
 
   ๑.๘.๓ ข้อมูลการยื่นจดสิทธบิัตร มีรายละเอียดตามตาราง 
 
ล าดับ เจ้าของผลงาน ช่ือเรื่อง หมายเลขค าขอ/ 

ทะเบียนข้อมูลเลขท่ี 
วันท่ียื่นขอ/ 

วันท่ีได้รับเลข 
๑ อ.สุฐพัศ ค าไทย กระบวนการผลติแป้งคาร์บอกซเีมธิล 

จากข้าวก่ า (สิทธิบัตร) 
๑๖๐๑๐๐๕๖๒๘ ๑๐ ตค. ๒๕๕๙ 

๒ รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ และ  
ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ 

คู่มือเครื่องท าระเหยระบบสุญญากาศ 
(ลิขสิทธ์ิ) 

๓๕๐๒๐๖ ๑๓ มค. ๒๕๖๐ 

๓ ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ และ  
รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ ์

คู่มือเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกผลึกน้ าตาล 
(ลิขสิทธ์ิ) 

๓๕๐๒๐๗ ๑๓ มค. ๒๕๖๐ 

 
   ๑.๘.๔ เทศกาลงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมจัดเทศกาลงานฤดูหนาว
และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณหลังศาลากลางเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐  โดยได้ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ Food for Health 

 
 

   ๑.๘.๔  โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน งบประมาณแผ่นดินประจ าปี ๒๕๖๐ 
   ๑) หน่วยบริการวิชาการ มีแผนการจัดกิจกรรมอบรม รายละเอียดตามตาราง 

กิจกรรมอบรม วิทยากร วันท่ีจัดอบรม สถานท่ี จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

KPI ผู้เข้า
อบรม/
สมัคร 

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน
การผลิตอาหาร (Good 
Manufacturing Practice: GMP) 

รศ.ดร. พัชรินทร์ ระวียัน ๑๑ ม.ค.๒๕๖๐ 
  

รร. แคนทารี่ ฮิลล์ ชม. ๓๐ ๓๐ 

๒. ระบบประกันคณุภาพ HACCP 
และ FSSC/ISO๒๒๐๐๐ ส าหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม 

๑. ผศ.ดร.สุทัศน์ สรุะวัง 
๒. อ.ดร.พไิลรัก อินธิปัญญา 
๓. นายชาติชาย วิลยัลักษณ ์

๒๖ ม.ค.๒๕๖๐ 
  

รร. แคนทารี่ ฮิลล์ ชม. ๒๕ ๒๖ 

๓. การจดัการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อ
ลดต้นทุนการด าเนินงาน 

คุณอภิรักษ์   โกษะโยธิน 
ดร.กฤษฎา   โสภา 

๖ ก.พ. ๒๕๖๐ 
  

รร. แคนทารี่ ฮิลล์ ชม. ๕๐ ๕๒ 



 

  
  

 

๙ 
 

๔. การพัฒนาการตลาด การสร้าง
ตราสินค้า 

๑. อ.วิญญู ศักดาทร 
๒. อ.สมชาย  วงศ์สรุิยศักดิ ์

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐ 
  

รร. เชียงใหม่ ฮลิล์ ชม. ๓๐ ๒๘ 

๕. การถ่ายทอดผลงานวิจยั อยู่ระหว่างการติดต่อ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐ 
  

รร. แคนทารี่ ฮิลล์ ชม. ๒๕ ๑๑ 

๖. เทคนิคการพัฒนาผลติภณัฑ์  
    และบรรจภุัณฑ ์

๑. อ.สมชาย  วงศ์สรุิยศักดิ ์
๒. อ.วิญญู ศักดาทร 
๓. อ.ดร.พไิลรัก อินธิปัญญา 
๔. นายวรพงษ์ ทับรัตน ์

๙ มี.ค. ๒๕๖๐ รร. เชียงใหม่ ฮลิล์ ชม. ๒๕ ๒๙ 

 
 

   ๑.๘.๕ เทศกาลงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมจัดเทศกาลงานฤดูหนาว
และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณหลังศาลากลางเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐  
 
   ๑.๘.๖ ร่วมเป็นคณะท างานหน่วยบริการวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ภารกิจ 
- รวบรวมข้อมูล ของคณาจารย ์นักวิจัย ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้ USR (ส่งเสริม

การมีความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เพื่อจัดท าฐานข้อมูลกลาง ของ
มหาวิทยาลยั 

- ประสานงานในการประชาสัมพันธ์ของ หน่วย USR ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลยั ในการบริการวชิาการรับใช้สังคม โดยงบประมาณ
ประจ าปี ๒๖๖๑ ก าหนดเสนอโครงการประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
  ๑.๘.๗ การจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร Supply Chain In Food Industry 

งานบริหารงานวิจัย บริการวชิาการ และวิเทศสัมพันธ์ มีก าหนดจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง  
การจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร Supply Chain In Food Industry ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   ณ 
โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน คือ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ ดร.กฤษฎา โสภา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท     
อ าพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จากัด 

 
    ที่ประชุมรบัทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

 

๑๐ 
 
        ๑.๙ ผลการด าเนินงานวิเทศสัมพันธ ์  
      ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ) ได้รายงานผลการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์     
ดังนี้  

๑.๙.๑ กิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ มีรายละเอียดตามตาราง 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ 

วันที่ ๙-๑๑ มกราคม 
๒๕๖๐ 

ให้การต้อนรับ Asst. Prof. Dr.  Ruben Michael Ceballos 
จาก University of Arkansas และผู้ร่วมโครงการ The 
University of Arkansas- Research Coordination Network 
(RCN) collaboration under the U.S. National Science 
Foundation (NSF) จากมหาวทิยาลัยมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งเดนิทางมาเยือน
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพบปะผู้บริหารของคณะฯ และชีแ้จง
ข้อมูลงานวิจัยในโครงการ รวมทั้งให้ข้อมูลแก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะฯ ที่สนใจสมัครรับทุน RCN (Partial 
Fund) โดยนักศึกษาสามารถสมคัรเข้าโครงการ Internship หรือ 
Co-research กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย RCN หรือสมัครรับทุน 
Teaching Assistant (Partial Fund) ส าหรับ นศ. ที่ต้องการ
ศึกษาต่อ ป. โทและเอก โดยต้องมีคะแนน TOEFL / IELTS ผ่าน
เกณฑ์ตามเงื่อนไข 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

วันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๖๐ 

ให้การต้อนรับ Prof. Russell Keast ผู้เชี่ยวชาญดา้น Sensory 
และ Prof. Lynn Riddell ผู้เชีย่วชาญดา้น Nutrition จาก 
Deakin University ประเทศออสเตรเลีย 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

วันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๖๐ 

ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาจาก UniSZA,Malaysia จ านวน ๘ 
คน ซึ่งเดินทางมาฝึกงาน ณ สถานประกอบการในจังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑๔ 
เมษายน ๒๕๖o 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

๑.๙.๒ การลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU/Agreement)  มีรายละเอียด ตาม
ตาราง  

๑. การจัดส่งสัญญา Matching Fund Agreement for a Joint Research ระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร
และ Faculty of Agriculture, Yamagata University ประเทศญี่ปุ่นซึ่งลงนามทั้ง ๒ ฝ่ายแล้วให้กับ 
Yamagata University เพื่อเก็บเป็นข้อมูลจ านวน ๑ ฉบับ  

๒. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการพิจารณาเห็นชอบในหลักการของร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง สวทน. และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในการท าวิจัยโครงการย่อย ๒/๒๕๕๙ การพัฒนากลไกการ
ให้บริการศูนย์เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสของเมืองนวัตกรรมอาหาร ซึ่งอยู่
ภายใต้ MOU การพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
* มหาวิทยาลัยและกองกฎหมายเห็นชอบแล้ว และได้ด าเนินการแจ้งส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) ผู้เตรียมร่างบันทึกข้อตกลงระหว่าง สวทน. – มช. 
ขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างการลงนามและจะรีบจัดส่งให้กับคณะฯ เพื่อด าเนินการให้มหาวิทยาลัยลงนามใน
ล าดับต่อไป 



 

  
  

 

๑๑ 
(๓) กิจกรรมทางด้านวิเทศสัมพนัธ์อื่นๆ  มีรายละเอียด ตามตาราง  

๑. ประสานงานกับส านักวิชาฯ เรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Curriculum Benchmarking แก่ University 
Malaysia Kelantan (UMK) 
* ทั้งนี้ เบื้องตน้ UMK ก าหนดจะมาเยือนคณะฯ และศูนยน์วัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ในวนัที่ ๓๑ 
ม.ค. – ๑ ก.พ. ๒๕๖๐ แต่อยู่ระหว่างด าเนนิการขออนุมัติงบประมาณการเดินทางจากทางมหาวิทยาลัย 
(UMK) และได้รับแจ้งว่าไม่สามารถเดินทางมาตามก าหนดการดังกล่าว จึงขอยกเลิกการเข้าพบ  หน่วย
วิเทศสัมพันธ์ได้ประสานงานแจง้ ผอ. ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว 

๒. ประสานงานกับกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อน าส่งข้อมูล อ. ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ผู้สมัครโครงการ Chonnam National University International 
Summer Session (Visiting Scholar) ณ ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๖ มิ.ย. – ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๐  

๓. ประสานงานกับส านักวิชาฯ เร่ืองการเตรียมเอกสาร Pre-Acceptance Letter ให้แก่วิทยากรที่ได้รับทุน 
Erasmus+ Programme Scholarship, Ms. Katarzyna Swiader จาก Warsaw University of Life 
Sciences ซึ่งก าหนดจะมาบรรยาย ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตรระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 
๒๕๖๐ 

๔. ประสานงานกับกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อน าส่งข้อมูลใบสมัคร (ผศ. ดร. พิชญา พูลลาภ)พร้อมบทคัดย่อ 
และหัวข้อการจัดประชุม Network of East Asian Think Tanks (NEAT) Working Group ๒๐๑๗  
เพื่อพิจารณารับงบประมาณสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพฯการประชุมจากกระทรวงการต่างประเทศ 

๕. ประสานงานกับส านักวิชาฯ เรื่อง Kansai University เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ทุนโครงการ 
Visiting Scholars Program แก่ผศ. ดร. สุทธิรา สุทธสุภา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุ ระหว่างวันที่ ๘ พฤษภาคม – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐   

๖. ประสานงานกับ Gangneung Wonju National University ประเทศเกาหลี เรื่องการจัด Joint 
Symposium คร้ังที่ ๔ ซึ่งคณะฯจะเป็นเจ้าภาพในปี ๒๐๑๗ 
* สรุปทาง Gangneung เห็นด้วยที่เราจะจัด ๔th Joint Symposium ร่วมกับงาน FAB ที่จะจัดในเดือน
ก.พ. ๒๐๑๘   

๗. ประสานงานกับ Free University of Bozen-Bolzano, Italy เรื่องการสอบถามคณาจารย์ที่มีความ
ประสงค์รับเป็น Co-supervisor ให้แก่นักศึกษาจาก Bozen-Bolzano ในการท าวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ 
Tropical fruit trees หรือ Grape ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้าน pathology, entomology, pest control, 
fruit quality, processing, microbiology 
* สรุป 
 อ. ดร. โปรดปราน ทาเขียว อันเจลิ สามารถรับ นศ. ส าหรับหัวข้อวิจัย  
๑. Extraction and characterization of volatile compounds of Siam weed and its 
application as antifeedant for pest control  และ ๒. Production of dried mulberry fruit 
โดย Prof. Sergio จะขอสอบถามจากคณาจารย์ของคณะฯบางท่านโดยตรง เพื่อเพิ่มหัวข้อวิจัยในการ
ปชส. นักศึกษา Bozen-Bolzano มีทางเลือกมากข้ึน 



 

  
  

 

๑๒ 
 

๘.  ประสานงานกับส านักวิชาฯ เพื่อ ขอแต่งตั้งคณาจารย์คณะฯ ๔ ท่าน คือ  
๑) ผศ. ดร. สมชาย จอมดวง 

๒) อ. ดร. ศศิธร ใบผ่อง 

๓) อ. ดร. ธันยพร ศิริโวหาร 

๔) อ. ดร. สุคันธา โอศิริพันธุ์ 

เป็น Co-supervisor ให้กับ นศ. UniSZA ที่ก าหนดมาฝึกงานสถานประกอบการในเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ ๒๓ ม.ค. – ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๐  

๙. ประสานงานกับ Cranfield University, UK  ทาง e-mail โดยขอเชิญมาเยือนเพื่อพบปะคณะผู้บริหาร
เพื่อหารือรายละเอียดความร่วมมือทางวิชาการ <อยู่ระหว่างการตอบรับค าเชิญ> 

๑๐. ประสานกับหัวหน้าส านักวิชาฯ ในการเตรียมข้อมูล Bangladesh Agricultural University ซึ่งมีความ
สนใจที่ตั้งสถาบันทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยทางคณะฯ ขอเชิญมาเยือนเพื่อพบปะคณะผู้บริหารเพื่อ
หารือรายละเอียดความร่วมมือทางวิชาการ  
* ทั้งนี้ ผู้ประสานงานจาก Bangladesh Agricultural University ตอบรับที่จะเดินทางเยือนตาม 
ค าเชิญของคณะฯ ขณะนี้รอทางคณะฯแจ้งวันที่สะดวกให้เดินทางมาพบ ซึ่งเป็นช่วงระหว่างปลายเดือน
กุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 

๑๑. ประสานงานกับกองวิเทศสัมพันธ์ในการขอข้อมูล TNE Agreement ที่ลงนามโดย British Council 
และ CMU และขอค ายืนยันว่าต้องมีการลงนามต่ออายุ Agreement ดังกล่าวหรือไม่ (หมดอายุ ต.ค. 
๒๐๑๖) เนื่องจากทางคณะฯ มีการด าเนินการต่อเนื่องเรื่องการเตรียมน าเสนอหลักสูตร DD ที่จะท า
ร่วมกับ University of Reading, UK 
* สรุปทางกองวิเทศฯแนะน าว่า ทางอาจารย์ที่ก าหนดไปประชมุ Final Meeting and Peer Review ณ 
กรุงลอนดอน วันที่ ๑๔-๑๘ ก.พ.๖๐ นี้สามารถสอบถามกับ British Council ได้โดยตรง 

๑๒. ประสานงานกับผู้ประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อจัดท า
จดหมายส่งตัวกลับภูมิล าเนา (ภาษาอังกฤษ) ให้แก่ Mr. Seethone Leelianou นศ. ป. เอก จาก Lao 
PDR เนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพ  

 
   ที่ประชุมรบัทราบ 
 
        ๑.๑๐ ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ประชาสัมพนัธ์  และการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ     
     ผู้ช่วยคณบดี (อ.สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์) ได้รายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์  และการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ ดังนี้  
   ๑.๑๐.๑ การปรับปรุงเว็บไซต์คณะฯ เพื่อรองรับการตรวจสอบเว็บไซต์ตามมาตรฐานสากล และ
เตรียมความพร้อมในการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลกโดยเว็บโบเมตริกซ์  โดยผลการตรวจสอบของคณะฯ 
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ จากส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ITSC คณะฯ ผ่านทั้งหมด 
   ๑.๑๐.๒ การปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูล FST CMU RESEARCH EXERCISE JOURNAL 
ส าหรับรองรับกระบวนวิชา ๖๐๑๔๙๙  ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙ ได้ด าเนนิการแล้วเสร็จ  



 

  
  

 

๑๓ 
   ๑.๑๐.๓ การขออนุมัติใช้ระบบขอใช้บริการงานช่างเทคนิค  ไดด้ าเนินการแลว้เสร็จ โดยเข้าใช้
งานได้จากลิงค์หน้าเวบ็ไซต์คณะ(สารสนเทศภายในคณะ) หรือ http://
๒๐๒.๒๘.๒๔.๔๕/mis/agrocalendar/technician/ 
   ๑.๑๐.๔ การพัฒนาระบบปฏิทินจองใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 
   ๑.๑๐.๕ การติดตั้งเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ จอรับภาพใหม่ ในห้องเรียนและห้องประชุม  
จ านวน ๖ ห้อง ได้แก่ ห้อง BIOT๑๐๓, BIOT๒๑๖, PKT๑๐๕, PKT๑๑๐,  FE๑๐๑ และห้องประชุม ๓  ได้ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
   ๑.๑๐.๖ การติดตั้งป้ายโครงสรา้งองค์กร (ติดตั้งบริเวณ โถงชั้น ๑ อาคารส านักงานคณะฯ) ได ้
ด าเนินการแลว้เสร็จ 
   ๑.๑๐.๗ การประสานงาน กับงานประชาสัมพันธ์ มช.  เกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์งานวิจัย  
เพื่อออกรายการวิทยุ จ านวน ๒ ท่าน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ (คณบดี) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ชาติชาย โขนงนุช) ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
   ๑.๑๐.๘ โครงการผลิตสื่อแนะน าคณะฯ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรบั story  
board คร้ังที่ ๓  (รอกรรมการพิจารณา) 
   ๑.๑๐.๙ การให้บริการถ่ายภาพ และเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ บนเว็บไซค์  
และ Facebook Fanpage จ านวน ๒๒ กิจกรรม ข่าวภาษาอังกฤษ จ านวน ๒ กิจกรรม   
   ๑.๑๐.๑๐ การตรวจรับกล้องถ่ายภาพนิ่ง Fuji A๒ จ านวน ๑ ตัว ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค  
Lenevo จ านวน ๒ เครื่อง ตรวจรับอุปกรณ์เครือข่าย Switch Layer๓ จ านวน ๑ เครื่อง และ Switch Layer๒  
จ านวน ๑ เครื่อง ตรวจรับเครื่องส ารองไฟ APC ขนาด ๓๐๐๐VA แบบใส่ในตู้ Rack จ านวน ๑ เครื่อง โครงการผลิตสื่อ 
แนะน าคณะฯ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ- อยู่ระหว่างปรับ story board คร้ังที่ ๓  (รอกรรมการพิจารณา) 
   ๑.๑๐.๑๑ เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี ๒๕๕๙  
ระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์ โดยเร่ิมติดตั้งเมื่อวันที่  
๗ ธนัวาคม ๒๕๕๙  ซึ่งสามารถประหยัดได้ ๓๒๓๘ หน่วย หรือประมาณ ๑๔,๐๘๕ บาท 
 
   ที่ประชุมรบัทราบ 
 
        ๑.๑๑ ผลการด าเนินงานดา้นการพฒันาคุณภาพนักศึกษา  และห้องสมุด      
    ผู้ช่วยคณบดี (อ.ดร.สุภเวท มานิยม) ได้รายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา  และห้องสมุด   ดังนี้  
         ๑.๑๑.๑ การวัดผลความสัมฤทธิ์ของกิจกรรมในโครงการพี่ติวน้องในภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
โดยแยกเป็นกลุ่มที่เข้าโครงการติวและกลุ่มที่ไม่เข้าโครงการติว ในกระบวนการที่มีการสอนเสริมให้กับนักศึกษาชั้น
ปีที่ ๑ ในรหัสกระบวนวิชา ๐๐๑๑๐๑ ๒๐๖๑๑๑ ๒๐๖๑๐๓ ๒๐๒๑๐๑ ๒๐๗๑๑๑ ๒๐๗๑๘๗ ๒๐๓๑๑๑ และ 
๒๐๓๑๐๓ รวมถึงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับการติวในโครงการพี่ติวน้องของกระบวนวิชาดังกล่าว 
มีรายละเอียดตามที่แจ้งในที่ประชุมฯ 
   พบว่ามีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลได้ล าดับขั้นเฉลี่ยในวิชาฟิสิกส์ค่อนข้างสูงอยู่
ที่ ๓.๒๕ เนื่องจากเป็นวิชาที่มีบรรยายและปฏิบัติการร่วมกันและสอนเฉพาะสาขาวิชา ส่วนวิชาอื่น ๆ ส่วนใหญ่มี



 

  
  

 

๑๔ 
การเรียนร่วมกับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาได้ค่าเฉลี่ยล าดับขึ้น
ที่ได้รับน้อยกว่า ๒.๐๐ ทั้งที่ร่วมโครงการติวและไม่เข้าร่วมโครงการ และส าหรับผลการประเมินในด้านความพึง
พอใจในโครงการติวนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดโครงการติวอยู่ในระดับปานกลาง  
   ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษามีข้อคิดเห็นว่าต้องแก้ไขที่ความพร้อมและ
ทัศนคติของนักศึกษาผู้รับการติวที่ต้องการรับข้อสอบ และคุณภาพของผู้ติว จึงมีมติให้มีการทดสอบวัดผลก่อนเข้า
ชั้นเรียนและหลังเข้าชั้นเรียนส าหรับวิชาที่ติวทุกกระบวนวิชา และเตรียมความพร้อมของบัณฑิตผู้ติว เนื่องจาก
หลายวิชาที่งดไปเนื่องจากความไม่พร้อมของผู้ติว ร่วมถึงน าไฟล์ข้อมูลเอกสารประกอบการติวไปฝากไว้ที่ 
Facebook ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อง่ายต่อการดึงข้อมูลและลดค่าใช้จ่ายในเร่ืองเอกสารพิมพ์แจก  
   ๑.๑๑.๒ ผลการด าเนินการโครงการมินิมาราธอน อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ ๕ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อ
วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑,๐๐๐ คน ในจ านวนนี้มี
นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเข้าร่วม ๑๖๐ คน มีประมาณการรายจ่ายจากการด าเนินการที่ได้รับแจ้งในวันที่ ๑๑ มกราคม 
๒๕๖๐ จ านวน ๙๓,๓๒๔ บาท ซึ่งมีรายจ่ายบางส่วนเกี่ยวกับค่าขนย้ายยังไม่ได้รับแจ้ง และมีรายรับ จ านวน 
๑๙๓,๐๐๐ บาท (ประกอบด้วย เงินตั้งต้นสนับสนุนจากคณะ ๓๕,๐๐๐ บาท และเงินตั้งต้นจากสโมสรนักศึกษา 
๑๕,๐๐๐ บาท เงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าและจากการจ าหน่ายบัตรวิ่งมินิมาธอน 
๑๓๓,๐๓๐ บาท) นักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและชมรมฯมีข้อเสนอให้น าส่วนต่างของรายรับและรายจ่ายไปใช้
ส าหรับด าเนินการในกิจกรรมนักศึกษาเสริมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  มติคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาจึงมีมติเห็นชอบ และขอให้หารือในคณะกรรมการบริหารคณะฯ ต่อไป 
   ๑.๑๑.๓ การเปลี่ยนแปลงก าหนดการจัดกิจกรรมประเพณีน านักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระ
ธาตุดอยค า และ กิจกรรมแม่เหียะสัมพันธ์ จากเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐   โดย
กิจกรรมในช่วงเช้าและบ่าย เป็นกิจกรรมร่วมกับเทศบาลต าบลสุ เทพ เทศบาลเมืองแม่เหียะ และขึ้นนมัสการพระ
ธาตุดอยค า ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายและเย็นเป็นกิจกรรมแม่เหียะสัมพันธ์ เพื่อให้กิจกรรมนักศึกษาสิ้นสุดภายใน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ส าหรับมีการเตรียมตัวสอบในเดือนเมษายน  ๒๕๖ และมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการจัด
กิจกรรม ๖ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิมจัดในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ เป็นภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ โดยจัดในวันที่ 
๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
   มติคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเห็นชอบให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และให้สโมสรนักศึกษา
ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมประจ าที่ระบุไว้ในสมุดกิจกรรม เพื่อไม่ให้เกิดการซ้อนทับกันอีก 
 
   ประธานมอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดี (อ.ดร.สุภเวท มานิยม) สรุปส่วนต่างสุทธิจากรายรับ-รายจ่าย
ของการด าเนินกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ และให้น าข้อมูลมารายงานในที่ประชุม
คร้ังต่อไป  
   
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



 

  
  

 

๑๕ 
 
          ๑.๑๒ ผลการด าเนินงานด้านมาตรฐานการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ การวัดประเมินผลการเรียน 
การสอน การจัดการองค์ความรู ้ภายในองค์กร และระบบประกนัคุณภาพ   
    ผู้ช่วยคณบดี (อ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง)   ได้รายงานผลการด าเนินงานด้านมาตรฐานการเรียนการ
สอน ห้องปฏิบัติการ การวัดประเมินผลการเรียนการสอน การจัดการองค์ความรู้ ภายในองค์กร และระบบประกัน
คุณภาพ ดังนี้ 
   ๑.๑๒.๑  กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรม เรื่อง การจัดการความปลอดภัยและอัคคีภัยใน
ห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน ๒ รุ่น ดังรายละเอียดตามตาราง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
๑. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๑๕๐ คน ๒๙๖ คน 

๒. ร้อยละความคิดเห็นของผู้เข้าฝึกอบรมและตอบ
แบบสอบถามที่ระบุว่ามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีได้รับ
การฝึกอบรม ดีขึ้นหรือมีระดับความรู้ความเข้าใจไม่น้อย
กว่าระดับ (๓.๕/๕.๐) 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๙.๙ 

 
ผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 

ผลการทดสอบ น้อยกวา ๖๐ คะแนน คะแนน ๖๐-๘๐ คะแนนมากกว่า ๘๐ 
ก่อนการอบรม ๒๗๓ คน ๔๗ คน (๑๗.๒%) ๑๐๙ คน (๓๙.๙%) ๑๑๗ คน (๔๒.๙%) 
หลักการอบรม ๑๖๗ คน - ๗ คน (๔.๒%) ๑๖๐ คน (๙๕.๘%) 

 
๑.๑๒.๒  โครงการฝึกอบรมเตรียมระบบการใช้ห้องปฏบิัติการส าหรับนักศึกษา ประจ าภาคการ 

เรียนที่ ๒/๒๕๕๙  มีก าหนดจัดอบรม ๓ รอบ  คือ 
รอบที่  ๑ วันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ผู้เข้าร่วม ๕๓ คน 
รอบที่  ๒ วันที่ ๔ ม.ค. ๖๐ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ผู้เข้าร่วม 
๔๘ คน 
รอบที่  ๓ วันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๐ ส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้เข้าร่วม ๔๑ คน 

 

   ที่ประชุมรบัทราบ 

 
       ๑.๑๓  ผลการด าเนินงานส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   
     หัวหน้าส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์) ได้รายงานความคืบหน้าของ
ผลการด าเนนิงานส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   ดังนี ้

๑.๑๓.๑ ความคืบหน้า การส่งเอกสาร TOR / JA ของคณาจารย์ / บุคลากร ส าหรับรอบการ 
ประเมินเลื่อนเงินเดือนตา่งๆ รวมถึงการส่ง TOR / JA ของคณาจารย์ / บุคลากรในสังกัดส านกัวิชาฯ ที่อยู่ระหว่าง
การทดลองปฏิบตัิงาน และการจัดท าเกณฑ์การประเมนิที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน - การส่ง TOR / การประเมนิ 
JA ในส่วนที่รบัผิดชอบ 
 
 



 

  
  

 

๑๖ 
รอบการประเมิน ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ส่งแล้ว ๓ ราย 
๑) ข้อมูลการประเมิน JA อาจารยท์ี่เดินทางไป sabbatical leave คร้ังที่ ๑ - ๔ ปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพนัธุ์ 
อ้างถึง หนังสือที่ ศธ ๖๓๙๓ (๒๐.๑) / ๒๗๑ ลว. ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ การที่

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้อนุมัติให้รองศาสตราจารย ์ ดร.พรชัย ราชตนะพนัธุ์ ไป
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ภายในประเทศ เพื่อน าความรู้และประสบการณ์จากการวิจัยและการ
เรียนการสอนมารวบรวมเขียนหนังสือ เรื่อง “เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์พลาสติก” 
คร้ังที่ ๑: ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ – ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  

ก าหนดส่งรายงานผลความคืบหน้าในวนัอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. 
ส่งความคืบหน้าแล้ว ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

คณะกรรมการบริหารคณะฯ ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ แล้ว 
คร้ังที่ ๒: ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ – ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ก าหนดส่งรายงานผลความคืบหน้าในวนัพุธที่ ๘ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

คร้ังที่ ๓: ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
ก าหนดส่งรายงานผลความคืบหน้าในวนัจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. 
คร้ังที่ ๔: ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
ก าหนดส่งรายงานผลความคืบหน้าในวนัอังคารที่ ๘ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 
๒) ข้อมูลการทดลองปฏิบัตงิาน 

๐๑. อาจารย์ ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว (อาจารยส์าขาวชิาเทคโนโลยีการพัฒนาผลติภัณฑ์) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑ มิถนุายน พ.ศ.๒๕๕๙ – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

รอบประเมินครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐  
(๙ เดือน เนื่องจากลาคลอด ๓ เดือน) 

ก าหนดส่ง TOR คร้ังที่ ๑ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ส่ง TOR ในวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว 
กลับมาปฏิบัตงิานแล้ว และชี้แจงวิธีการประเมินเพิ่มเติม / ก าหนดส่ง JA แล้ว 
ก าหนดส่ง JA คร้ังที่ ๑ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ส่ง JA ตามก าหนดแล้ว 

ก าหนดประเมิน JA คร้ังที่ ๑ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

รอบประเมินครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ มนีาคม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
ก าหนดส่ง TOR คร้ังที่ ๒ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ก าหนดส่ง JA คร้ังที่ ๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
ก าหนดประเมิน JA คร้ังที่ ๒ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

อาจารย์พี่เลี้ยงทั่วไป: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ 
การนัดพบ เพื่อตอบค าถามที่เก่ียวข้องกับการท างานในส านักวชิาฯ / คณะฯ  

การปรับปรุง TOR / ก าหนดส่ง JA / การแบ่งภาระงานสอน / การสอน / การให้ผลล าดับขัน้นกัศึกษา / 
เอกสาร มคอ ๑ – มคอ ๗ / ที่ประชุมคณาจารย์ อก มช ศตวรรษที่ ๒๑ / การคุมสอบ / แหล่งทุนวิจัย / 

ด าเนินการนัดหารือ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
ด าเนินการนัดหารือ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

 



 

  
  

 

๑๗ 
๐๒. อาจารย์ ดร.ชญานท์ิพ อินสมพันธ์ (อาจารย์สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ – ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

รอบประเมินครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  
ก าหนดส่ง TOR คร้ังที่ ๑ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ส่ง TOR ที่ลงนามแล้ว  

ก าหนดส่ง JA คร้ังที่ ๑ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
ก าหนดประเมิน JA คร้ังที่ ๑ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
รอบประเมินครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ – ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

ก าหนดส่ง TOR คร้ังที่ ๒ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
ก าหนดส่ง JA คร้ังที่ ๒ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ก าหนดประเมิน JA คร้ังที่ ๒ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
อาจารย์พี่เลี้ยงทั่วไป: อาจารย์ ดร.สิริวัฒน์ จินศิริวานชิย์ / อาจารย์ ดร.จุไรรัตน์ เม้าก าเนิด 

การนัดพบ เพื่อตอบค าถามที่เก่ียวข้องกับการท างานในส านักวชิาฯ / คณะฯ  
การปรับปรุง TOR / ก าหนดส่ง JA / การแบ่งภาระงานสอน / การสอน / การให้ผลล าดับขัน้นกัศึกษา / 
เอกสาร มคอ ๑ – มคอ ๗ / ที่ประชุมคณาจารย์ อก มช ศตวรรษที่ ๒๑ / การคุมสอบ / แหล่งทุนวิจัย / 

ด าเนินการนัดหารือ วันที่ ๑, ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

๑.๑๓.๒ ความคบืหน้า การด าเนินแผนปฏบิัติงาน งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีรายละเอียดตามตาราง 

 

 

 



 

  
  

 

๑๘ 
รายการครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดิน / เงินรายได้ที่แจ้งจัดหาแล้ว:  
  งบประมาณแผน่ดิน 
  แจ้งจัดหาแล้วทุกรายการ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาก่อหนี้ฯ ได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
  งบประมาณเงินรายได้  
  แจ้งจัดหาแล้วทุกรายการ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาก่อหนี้ฯ ได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 

รายการครุภัณฑ์อุดหนุน 

   ครุภัณฑ์สหกิจศึกษา อยู่ระหว่างด าเนินการ โดย อาจารย์ ดร.สธุี วังเตือย 

   ครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี zero waste  
   อยู่ระหว่างด าเนนิการ โดย อาจารย์ ดร.สิริวัฒน์ จนิศิริวานิชย์ 

รายการครุภัณฑ์งบประมาณกลางปีทีย่ังไมไ่ด้เร่ิมกระบวนการจัดซื้อ: ยังอยู่ในช่วงต้นปีงบประมาณ 

 

  ที่ประชุมรบัทราบ 

        ๑.๑๔  ผลการด าเนินงานศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  
          หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร (อาจารย์วิญญู ศักดาทร)  ได้รายงานผลการ 
ด าเนินงานของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้ 

  ๑.๑๔.๑ รายรับของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
     ยอดรายรับรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ต.ค.๕๙-ปัจจุบัน) 

๑) รายรับสุทธิจากการด าเนนิงาน    เป็นเงินจ านวน  ๑,๐๑๖,๙๒๐.๒๕   บาท 
๒) รายรับจากโครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินงาน เป็นเงนิจ านวน  ๙๑๘,๐๕๐.๐๐ บาท 

          ยอดเงินที่ค้างจา่ยจากทุกโครงการ เป็นเงินจ านวน   ๒,๑๗๘,๒๕๐ .๐๐ บาท 
 

    ๑.๑๔.๒ แหล่งรายรับสุทธิ มีรายละเอียดตามตาราง 

กิจกรรม/โครงการ เดือน ธ.ค.(บาท) ปัจจุบัน 
(บาท) 

เพิ่มขึ้น 

Lab + โรงงานตน้แบบ ๙๔,๒๐๕ ๑๑๗,๐๐๕ +๒๒,๘๐๐ 

น้ าดื่มบรรจุขวด ๑๔,๘๒๔ ๑๙,๕๖๙  +๔,๗๔๕ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ๗๗๖,๗๕๐.๐๐ ๗๗๖,๗๕๐ - 

ไส้อั่วลดไขมัน ๕๑,๓๕๐ ๙๒,๘๑๐ +๓๙,๙๓๐ 

โครงการแหล่งทุนจากภายนอก ๘๖๕,๑๑๓ ๘๖๕,๑๑๓   

การจัดอบรม   - 

 
 
 



 

  
  

 

๑๙ 
๑.๑๔.๓ โปรแกรมการฝึกอบรมตลอดปีของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  มีดังนี้ 

๑) โครงการที่ด าเนนิการโดยศนูย์ฯ มีดังนี ้
- การอบรมทางด้าน  Retort Supervisor มีก าหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน 
๒๕๖๐   
- การฝึกอบรมหลักสูตรอาหารส าหรับผู้สงูอายุ มีก าหนดจัดในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
- การอบรมทางด้าน Shelf Life อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม  

๒)  โครงการที่ด าเนนิการโดยหน่วย sensory มีดังนี ้
- เทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั และการวิเคราะห์ทางสถิต ิ
- การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อการพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร  
- เทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัเพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร   จัดท าแผนการจ าหน่าย 
ไส้อั่วลดไขมัน โดยให้น ามารายงานในที่ประชุมคร้ังต่อไป  รวมทั้งให้มีการควบคุมคุณภาพการผลิตแคบหมูป๊อบดว้ย  อีก
ทั้งในส่วนของแผนการฝึกอบรมของศูนย์ฯ ควรมีการเร่งรัดการด าเนินงานด้านการประชาสัมพนัธ์หลักสูตรฝึกอบรม  

 
 ที่ประชุมรบัทราบ 

         ๑.๑๕ ผลการด าเนินงานส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
   เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร (นางสาวปิยะนุช สวัสดี) ได้รายงานผลการด าเนินงาน
ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในช่วงวนัที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐  ดังนี ้
   ๑.๑๕.๑ การสื่อสารภายในส านกังานคณะ 
    ๑)- การประชุมหัวหน้างาน เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงานคณะ  สรุปผลการประชุมมีดังนี้ 
            ๑) ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 
คร้ังที่  ๑๒/๕๙  เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙   ในส่วนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงานคณะ   
            ๒) ข้อเสนอแนะจากรองคณบดีที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ 
             ๓) เร่ืองแจ้งจากงานต่างๆและเลขานุการคณะ    
                      ๔) เร่ืองสืบเนื่อง อาทิเช่น  
     - ติดตามผลการด าเนินงานเรื่องการจัดท าเอกสารคุณภาพ ISO , ข้อมูล
ทางการเงินในระบบ E-budget และ ระบบบัญชีสามมิติ  
            ๕) เร่ืองเพื่อพิจารณา 
      ๕.๑) การจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ของส านักงานคณะ  
     ๕.๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดปุระจ าปี (เพิ่มเติม
กรรมการจากบุคลากรสังกัดส านักงานคณะ) 
      ๕.๓) ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในงาน อาทิเชน่   
      - การท าเร่ืองขออนุมัติงบประมาณ/การยืมเงิน กระชั้นชิดเกินไป ขอ
ความรว่มมือให้ด าเนินการล่วงหน้าหรือมีแผนในการด าเนินการ  
      - การพิจารณาด าเนินการ เรื่อง ด่วนที่สุด ควรมีการด าเนินการทันที 
และขอให้ทุกงานพิจารณาด าเนนิการตามชั้นความเร็วของหนังสือ ตามระเบียบสารบรรณ 



 

  
  

 

๒๐ 
      - การจัดท าข้อมูลงบเดือนวนัลา ควรด าเนินการให้ตรงตาม
ระยะเวลาที่กองบริหารงานบุคคลก าหนด (หลังจากสิ้นเดือน ภายใน ๕ วัน คณะฯ มีก าหนดรายงานให้กอง
บริหารงานบุคคล มช.ทราบ) 
      - การแจ้งจัดหาพัสดุ การหาคู่เทียบ ต้องให้ผู้รับบริการด าเนินการ
เอง หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ รับจะไปประสานงานหาข้อมูลแนวปฏิบัติในเร่ืองนี้จากคณะอื่นๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหาต่อไป 
       โดยมีก าหนดประชุมคร้ังต่อไปวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. ซึ่ง
จะได้มีการสอบถามรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่เก่ียวข้องถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
   ๑.๑๕.๒ ความคบืหน้า การจัดท าระบบเอกสารคุณภาพ ISO 

ข้อมูลการจัดท าเอกสาร ISO ของแต่ละงาน มีดังนี ้

ล าดับ งาน ระเบียบปฏบิัต ิ(QP) ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (WI) 

๑ งานนโยบายและแผนฯ   ๑๘ เร่ือง ๕๙ เร่ือง 

๒ งานบริหารงานวิจัยฯ ๑๒ เร่ือง ๑๓ เร่ือง 

๓ งานการเงนิ การคลังและพัสด ุ ๗ เร่ือง ๑๘ เร่ือง 

๔ งานบริหารทั่วไป ๖ เร่ือง ๑๘ เร่ือง 

๕ งานบริการการศึกษาฯ ๑๐ เร่ือง ๕๔ เร่ือง 

- ทุกงานอยู่ระหว่างการจัดท าเอกสาร ISO (QP และ WI) 
- งานนโยบายและแผนฯ ด าเนินการจัดท าข้อมูลเอกสาร ISO ไปได้ประมาณ 

๔๐% และงานการเงิน การคลังและพัสดุ ด าเนินการไปได้ประมาณ ๒๐ %    
- เมื่อวิเคราะห์งานและลงมือเขียนแล้วเห็นว่า WI หลายหัวข้อเป็น

รายละเอียดการด าเนินงานของ QP  จึงอาจเกิดการซ้ าซ้อน จึงได้มีการปรับชื่อหัวข้อ 
QP หรือลดจ านวน WI ในบางส่วนไปรวมอยู่ใน QP   
 
แผนด าเนนิงาน :   หน่วยงานจดัท า QP และ WI  และเร่ิม implement    มีก าหนด 
internal audit วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 
  ๑.๑๕.๓ กิจกรรม Lunch talk   

ส านักงานคณะ ได้จดักิจกรรม lunch talk ประจ าเดือนธนัวาคม ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  ได้มีประเดน็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

      ๑.กลุ่มคณาจารย์ : การแชร์ประสบการณ์จากการเข้าร่วมอบรม Practical Workshop 
“Startup with Modernized Molecular Gastronomy Workshop : When Science Meets Creative 
Food” 
 
 



 

  
  

 

๒๑ 
       ๒.กลุ่มนักวิทย์ : “แลกเปลีย่นเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” 
       ๓.กลุ่มเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนนุ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
    -  เกร็ดความรูเ้กี่ยวกับโรคจากการท างาน และท่าทางการท างานท่ีถูกวิธี 
    - การแนะน าระบบขอใช้บริการงานช่างเทคนิค 

 - การประชาสมัพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนา 
 ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

- การแจ้งก าหนดการกรอก JA (๑ ก.ค.-๓๑ ธ.ค.๕๙) และ TOR (๑ 
ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๖๐) 

 
  ๑.๑๕.๔ การจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่าย 
  เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. งานการเงิน การคลังและพัสดุ ได้
จัดประชุม เรื่อง “การประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจของงานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร” โดยมีบุคลากรสังกัดส านักงานคณะฯ ผู้ประสานงานสาขาวิชา และนักวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมในการ
ประชุมคร้ังนี้ จ านวนประมาณ ๔๐ คน ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ อาคารส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

๑.๑๕.๕ การอบรม เร่ือง “การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบน CMU-MIS”  
    เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ส านักบริการเทคโนโลยี 

สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการกรอกข้อมูล และการกรอกคะแนน เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า บนระบบ CMU-MIS ซึ่งจะเริ่มใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (มีก าหนดประเมินให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนก.พ.๒๕๖๐) 

 
  ๑.๑๕.๖ การจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานคณะ 

     เมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค.๒๕๕๙ ส านักงานคณะฯ ได้ขอความร่วมมือบุคลากรตอบแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจในการให้บริการ ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ google doc ภายใน
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด ๒๖ ราย ทางส านักงานคณะฯ จึงขยายเวลาในการ
กรอกแบบสอบถามจนถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยข้อมูล ณ วันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ มีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด ๓๙ ราย 

 
  ๑.๑๕.๗ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 

    ๕.๑ โครงการ English Talk : Coffee & Tea Happy Time  มีก าหนดจัดวันศุกร์ที่ ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. (๑.๕ ชั่วโมง)  ณ ห้องประชุม ๔ ส านักงานคณะ 
    ๕.๒ โครงการ Happy Time วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
 

ที่ประชุมรบัทราบ 
 

๑.๑๖ อาจารย์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประธานฯ ได้แจง้ให้ที่ประชุมทราบและแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.สุธี วังเตือย ที่ได้รับการ 

เลื่อนต าแหน่ง เปน็ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์   
 

ที่ประชุมรบัทราบ 
 



 

  
  

 

๒๒ 
๑.๑๗ นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท Food for Fitness พร้อมโล่

ประกาศเกียรติคุณ ในงานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. คว้ารางวัล  

ชนะเลิศ ประเภท Food for Fitness พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตรระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับบริษัท เคซีจี 
คอร์ปอเรชั่น  ภายใต้หัวข้อ “Healthy Value Chain” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ และ
ภาคเอกชน ซึ่งในการแข่งขันได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์ ๒ ประเภท คือ Food for NCDs และ Food for 
Fitness  ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
 

ที่ประชุมฯ รบัทราบ 
 
  ๑.๑๘ การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่เป็น
ข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑  
มกราคม ๒๕๖๐  เรื่อง การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่
เป็นข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งเช่นเดียวกับผู้บริหารที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินได้ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของส่วนงาน  
 

ที่ประชุมฯ รบัทราบ 
 
  ๑.๑๙ ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าดว้ยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เดินทางไปศึกษาหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถาบนัการศกึษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
    ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที ่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๖๐  เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
เดินทางไปศึกษาหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถาบนัการศึกษาทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
 

ที่ประชุมฯ รบัทราบ 
 
  ๑.๒๐ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย (สุรนารีเกมส์)  
     ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้มีการเลื่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย (สุรนารี
เกมส์) มาเป็นวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ช่วงการสอบกลางภาคของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น 
มหาวิทยาลัยได้แจ้งขอความร่วมมือให้คณาจารย์ผ่อนปรนให้นักศึกษาสามารถเดินทางไปแข่งขัน และให้ด าเนินการ
จัดการสอบภายหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น ๑ สัปดาห์ จึงขอฝากส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรให้ประชาสัมพันธท์กุ
สาขาวิชาทราบโดยทั่วกัน 
 

ที่ประชุมฯ รบัทราบ 
 
 
 



 

  
  

 

๒๓ 
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙    
  ที่ประชุมฯ รบัทราบและรบัรองรายงานการประชุมฯ คณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ คร้ังที่ ๑๒/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙   ที่ได้ด าเนนิการแจ้งเวยีนผ่านทางระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์   
  
     ที่ประชุมฯ รบัทราบ 

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง     

  ไม่มี 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา   

วาระที่ ๔.๑  พิจารณาแผนปฏบิัติงานระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ของคณบดี เพื่อก าหนดแนว 
ทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

ประธานฯ ได้แจง้ให้ที่ประชุมทราบถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวทิยาลัยที่มีต่อ 
แผนปฏบิัติงานระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ของคณบดี หลังจากนัน้ ได้มอบหมายดังนี้ 

๑) ควรมีการเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ผู้อ านวยการฝา่ยอาหาร
และโภชนาการ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ (FAO) มาเป็น keynote 
speaker ในการจัดสัมมนาทางวิชาการนานาชาติของคณะ  จึงขอฝากรองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการให้สั่งการและติดตามงานที่เก่ียวข้องด าเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย  

๒) ควรมีการจัดกิจกรรมประกวดอาหารท้องถิ่นและให้รางวลัเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นและ
เพิ่มคุณภาพของอาหารให้ดีข้ึนทุกปี จึงขอฝากหัวหนา้ศูนยบ์ริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
และรองคณบดีฝา่ยวิจัยและบรกิารวิชาการ ให้สั่งการและติดตามงานที่เก่ียวข้องด าเนนิการ
ในเรื่องดังกล่าวด้วย  

๓) ควรมีการพัฒนาการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้เป็นเรื่องที่ง่ายและท าได้อย่างรวดเร็ว เสริมด้วย
ทัศนศิลป์ (visual arts)  โดยร่วมมือกับคณะวิจิตรศิลป์หรือวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จึงขอฝาก อ.สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจุ ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องนี้ด้วย 

๔) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ควรมีการผลิตบัณฑิตที่มีจุดเด่นชัดเจน เพื่อรองรับกลุ่ม
อุตสาหกรรม SME จึงขอฝากให้ประธานคณะกรรมการวิชาการน าประเด็นนี้เข้าไปหารือใน
ที่ประชุมต่อไป  

 
วาระที่ ๔.๒ พิจารณาการเข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวทิยาลัยในก ากับ 

ของรัฐโดยสมบูรณ์แบบ (CMU-PEx) 
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้คณะ พิจารณาการเข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ 

การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐโดยสมบูรณ์แบบ (CMU-PEx)   
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ชะลอการเข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การ 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐโดยสมบูรณ์แบบ (CMU-PEx) ไปก่อน 
 
 
 
 
 



 

  
  

 

๒๔ 
วาระที่ ๔.๓ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย  

เชียงใหม่  
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้คณะ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนขับเคลื่อนคุณธรรม 

จริยธรรมของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ซึ่งรองคณบดี (ผศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ) ได้น าเสนอข้อสรุปจากการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๙ มกราคม  ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า โครงการต่างๆ ของคณะ อาทิเช่น โครงการจิตอาสาของ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมวันเด็กของนักศึกษา หรือกิจกรรมการบริจาคโลหิตต่างๆ 
เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะของการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมอยู่แล้ว จึงได้มอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดี           
(อ.ดร.สุภเวท มานิยม) น าประเด็นเรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาภายใต้แผนขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ไปหารือกับสโมสรนักศึกษาต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๔ พิจารณารูปแบบการจัดงานท าบุญคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ ๒๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เนื่องจากเป็นเร่ืองยังไม่เร่งด่วน ประธานฯจึงให้น าไปเป็นวาระพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
  
วาระที่ ๔.๕ พิจารณาขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ 

อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕)  
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.สุธี วังเตือย) ได้น าเสนอเอกสารการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชา 

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ให้ที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อแก้ไขดังนี้ 
๑) ขอให้แก้ไขจาก หลักสูตรปรับปรุง ปี ๒๕๕๙ เป็น หลักสูตรปรับปรุง ปี ๒๕๖๐ ในทุก

ต าแหน่งของเอกสารหลักสูตร 
๒) ในส่วนของเอกสารบทสรุปผู้บริหาร มีข้อแก้ไข คือ 

- หน้า ๔ ข้อ ๑๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร/คน จากเดิม ๙๖,๘๔๘.๐๕ 
บาท เป็น ๑๒๘,๐๐๐ บาท 

- หน้า ๔ ข้อ ๑๒ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย (Stakeholders) เพิ่มเติม
กระบวนวิชาที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  

- หน้า ๗ ข้อ ๑๔ ข้อมูลเพิ่มเติม การมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ควร
ระบุชื่อหน่วยงาน   

- ทั้งนี้ ประธาน เสนอให้มีการปรับรูปแบบเอกสารให้ถูกต้อง  รวมทั้งแก้ไขบทสรุป
ผู้บริหารให้สอดคล้องกับ มอค.๓   จากนั้น ได้เสนอให้รองคณบดี (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนาทวงศ์สกุล) พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




